





สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>ขับเคลื่อนคนไทยห่างไกล NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, Hfocus, The Coverage)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สร. เผยความคืบหน้าการดำเนินนโยบายคนไทยห่างไกล NCDs ช่วยลดรายจ่ายได้แล้ว 43.4 ล้านบาท อสม.นับคาร์บได้ 100% โดย รมว.สร.ตั้งเป้า 20 มี.ค. ประชาชนต้องนับคาร์บได้ 20 ล้านคน และภายในปี 2568 ต้องนับคาร์บได้ 50 ล้านคน พร้อมจัดตั้งหน่วยให้บริการ คลินิก NCDs รักษาหาย ใน รพศ./รพท. ครบ 135 แห่งแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย.ชวนคนไทยร่วมงาน "อย.ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อคนไทยห่างไกล NCDs" ระหว่างวันที่ 28 - 30 มี.ค. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า พบกับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนคุณภาพจากทั่วประเทศ และกิจกรรมเสวนาด้านสุขภาพ แนะนำฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ไม่ไว้วางใจนายก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, hfocus, bugaboo, ch7, mcot, newtv, isranews, sondhitalk, thaipbs, moneyandbanking, tnn, topnews, thestandard, thebangkokinsight, ch3, bangkokbiznews, inn, nation, mono, thebetter, posttoday, pptvhd36)</p> <p>- ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลการสำรวจเรื่อง “ไม่ไว้วางใจ แคนายกรัฐมนตรี!” ทำการสำรวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 3-4 มี.ค. 68 เกี่ยวกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เฉพาะนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร พบ 36.49% อยากให้เปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ และคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด 31.83% เห็นด้วยกับการขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ แค่เพียงคนเดียว ด้านระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอภิปราย พบว่า ร้อยละ 37.25 ระบุจำนวน 3 วัน รองลงมา ร้อยละ 24.89 ระบุจำนวน 2 วัน</p>	
<p>ระบบสุขภาพดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, มติชน, thecoverage, thailandplus, tnn, thebangkokinsight, pptvhd36)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผย สร.มีนโยบายขับเคลื่อนสู่ “ระบบสุขภาพดิจิทัล” ยกระดับคุณภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยหนึ่งในแนวทางดำเนินการคือการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้พัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขรวม 26 โครงการ ในจำนวนนี้ พัฒนาสำเร็จแล้ว 6 โครงการ ทั้ง AI ตรวจจับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแม่นยำ 95% คัดกรองฟันผุจากภาพถ่ายช่องปาก ระบบหมอแผนไทยอัจฉริยะช่วยวินิจฉัยเบื้องต้น 5 กลุ่มโรค ระบบคลังภาพถ่าย Imaging Hub แจ้งเตือนพื้นที่โรคระบาด และภัยพิบัติ และประเมินเสี่ยงชิมเคร้า ช่วยคนอาการรุนแรงรับบริการเร็วขึ้น ในปีงบประมาณ 2568 จะพัฒนาเสร็จอีก 11 โครงการ และอยู่ในแผนพัฒนา 9 โครงการ</p>	
<p>มหกรรมแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 17</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 17 ระดับภาค ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยและนวดไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ให้</p>	

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมอนุรักษ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาไทยไปสู่ระดับสากล โดยมี นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นายวิทยา จันทน์เสนะ รอง ผจว.สงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน อสม. และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ</p>	
<p>การขยายสมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, Hfocus, Posttoday)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กรมการแพทย์ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการขยายสมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนตะวันตก โดยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการใช้ยาสมุนไพรไทยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ กรมการแพทย์ มีผู้เชี่ยวชาญใน 6 กลุ่มโรค/อาการ เพื่อให้แพทย์แผนตะวันตกมีความมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพรไทยเพิ่มมากขึ้น มีการพิจารณารายการยาสมุนไพรที่สามารถทดแทนยาแผนปัจจุบัน รวมถึงหัตถการในการรักษา สำหรับจัดทำคู่มือการใช้ยาสมุนไพรในเวชปฏิบัติ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำและพร้อมประกาศใช้ประมาณเดือนมี.ค. 2568</p>	-
<p>กรมแพทย์จัดตั้ง 'สถาบัน DMS' ศูนย์กลางฝึกอบรมบุคลากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กรมการแพทย์มีแนวทางสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทาง โดยมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด มายาวนานถึง 55 ปี มีสถาบันฝึกอบรมในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวม 31 แห่ง มีหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 62 หลักสูตร เปิดฝึกอบรมตั้งแต่ปี 2513 - ปัจจุบัน โดยมีผู้จบการฝึกอบรม จำนวน 5,543 คน เฉลี่ยปีละ 290 คน สาขาที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ สาขาสุนัขศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขา ศัลยศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และยังมี การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 54 หลักสูตร เฉลี่ยปีละ 1,432 คน ในอนาคต จะมีการจัดตั้ง DMS Institute (Department of Medical Services Institute) สถาบันกรมการแพทย์ เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาวิชา โดยมีกองวิชาการแพทย์เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการจัดการ วางแผนงานและประสานงานกับสถาบันฝึกอบรม กำหนดนโยบายการฝึกอบรมของกรมการแพทย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีคุณภาพ มาตรฐานตามวิชาชีพ</p>	
<p>เสริมแกร่ง OTOP/SMEs ยกระดับเครื่องสำอางสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ด้านเครื่องสำอางสมุนไพร ปี 2568” มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางสมุนไพร รวมถึงการเสริมสร้างมุมมองทางธุรกิจและเทคนิคการขยายตลาด มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับตราสัญลักษณ์กรมฯ เป็น Safety Product หรือ Smart Product ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	-
<p>ไขข้อดีอึ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, แนวหน้า นสพ.มติชน เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย โรคไขข้อดีอึ้งว่า เป็นโรคโบราณที่อุบัติซ้ำกลับมาใหม่ หลายคนอาจไม่รู้จักและเข้าใจผิดกันอยู่ จนทำให้เกิดโรคกระดูกและแทรกซ้อนได้ โรคไขข้อดีอึ้งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส Streptococcus pyogenes ติดต่อผ่านการหายใจหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง พบบ่อยในเด็ก 5-15 ปี อาการสำคัญ ได้แก่ ไข้สูง เจ็บคอ ผื่นแดงหายาบ และลิ้นแดงคล้ายสตรอว์เบอร์รี่ แม้สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น ไขรูมาติกหรือไตอักเสบ แต่รักษาหายขาดได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แนะนำให้ผู้ป่วยครองสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน และรักษาสุขอนามัย เพื่อลดการแพร่เชื้อ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เปิดให้บริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อ S. pyogenes ได้แก่ การเพาะแยกเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ และตรวจยืนยันตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์บน Blood agar หรือ Dorset egg slant</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรม คร. เผยว่า ขณะนี้มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนว่า การสูบบุหรีไฟฟ้าทำอันตรายต่อผู้สูบบุหรีรุนแรง ถึงขั้นทำให้เกิดโรคปอดทะลุ (ปอดรั่ว) อาจส่งผลถึงขั้นหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ อาการมักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน และมีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้บุหรีไฟฟ้าเป็นประจำ บุหรีไฟฟ้าจึงไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่โฆษณา สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรีหรือบุหรีไฟฟ้า สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัด สธ. หรือโทรศัพท์สายด่วน 1600</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, ChiangmaiNews, hfocus)</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตนาพร รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนกรณีความเชื่อที่ว่าหญิงตั้งครรภ์ใช้ยาเสพติดจะทำให้คลอดลูกได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่เรื่องจริง พร้อมแนะนำหญิงตั้งครรภ์ที่ติดยาเสพติดควรหยุดเสพยา และเข้ารับการรักษาหรือบำบัดโดยทันที เพื่อความปลอดภัยของแม่และลูก ส่งผลให้เด็กพิการแต่กำเนิด คลอดก่อนกำหนด เสียง่แท้ง รวมถึงแม่ให้นมลูกห้ามเสพยาเด็ดขาด สารเสพติดถ่ายทอดผ่านนมแม่ เกิดอันตรายต่อพัฒนาการทารก</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>1. สถานชิวาภิบาล ระบบบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เยี่ยมชมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการให้บริการดูแลแบบประคับประคอง ผ่านกองทุนระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.นครพนม ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านสถานชิวาภิบาล ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. 2568 เป็นต้นไป</p> <p>2. งบประมาณบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews</p> <p>- เสนอบทความ ระบุ สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนบัตรทอง) ซึ่งรายจ่ายของกองทุนขมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยเฉพาะหนี้สาธารณะที่ใกล้ชนเพดาน โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น ควรมีการขยายแหล่งรายได้ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเสนอพัฒนารูปแบบการจ่ายเงินสมทบโดยการจ่ายเงินสมทบก่อนการใช้บริการ (Pre-payment) เป็นต้น</p>	
<p>สุขภาพผู้หญิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, linetoday)</p> <p>- จากข้อมูล สธ.ปี 2566 พบว่าผู้หญิงไทยมีอัตราการเจ็บป่วยสูงกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และอาการป่วยที่เกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำ ขณะที่รายงาน Global Women's Healthcare Market โดย Research and Markets.com ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงทั่วโลกมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพการเจริญพันธุ์ สุขภาพมารดาและทารก สุขภาพเต้านม การจัดการภาวะวัยหมดประจำเดือน และสุขภาพทางเพศ</p> <p>นายโยชิฮิโร ทาคาคะ กรรมการผู้จัดการบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด จัดเวทีเสวนา "การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิง" เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาและการดูแลสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัล จัดกิจกรรมกับผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สุขภาพ</p> <p>ศ.เกียรติคุณ พญ.สุกพรพรรณ วิไลลักษณ์ ระบุว่าปัญหาสุขภาพผู้หญิงไทยสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลก แต่ยังมีปัจจัยเฉพาะ เช่น มะเร็งปากมดลูก โรคอ้วน และภาวะซึมเศร้าในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ด้าน นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ เน้นให้ความสำคัญกับการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเสนอให้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์และหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร เสริมสร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น</p>	
<p>สสจ.เชียงราย ชื่นชมเจ้าหน้าที่ รพ.เวียงป่าเป้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews)</p> <p>- จากกรณีที่สื่อโซเชียลเผยแพร่ภาพขณะเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจาก รพ.เวียงป่าเป้า เข้าช่วยเหลือชายหมดสติจมน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแพเปียกเขื่อนแม่สรวย พื้นที่ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จนผู้ประสบเหตุกลับมาล้มเหลวใจ เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา</p> <p>นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถช่วยชีวิตประชาชนได้อย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในภารกิจ</p>	-
<p>ชาวโก-ลก ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ภายหลังเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงและคาร์บอมบ์ที่ว่าการอำเภอสุโขทัยโก-ลก เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 68 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ อส.อ.สุโขทัยโก-ลกที่ 6 ซึ่งได้นำกำลังเข้าปะทะกับคนร้าย เสียชีวิต 2 นาย ได้รับบาดเจ็บ 8 นาย และประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก 6 ราย เจ้าหน้าที่ อส.และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังจากนั้น มีการประกาศขอรับบริจาคโลหิต มีประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความประสงค์บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยนางสาวกาญจนา อุชะชา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าธนาคารเลือด รพ.สุโขทัยโก-ลก เผยวันนี้ได้รับบริจาคโลหิต 32 ถุง รวม 11,200 ซีซี ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตเพิ่มเติมสามารถแสดงความประสงค์ที่ธนาคารเลือด รพ.สุโขทัยโก-ลก ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.</p>	-
<p>ยูกันดาเริ่มแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ยูกันดาเริ่มแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย กว่า 2 ล้าน 2 แสนโดส ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน “กาวิ” (GAVI) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยแจกจ่ายวัคซีนไปยัง 105 เขต ของยูกันดา ที่มีอัตราการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในระดับสูงและปานกลาง ทั้งนี้ รัฐบาลยูกันดาจะบรรจุวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียเข้าไปในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศในเดือนเม.ย.นี้ โดยจะมุ่งเป้าฉีดวัคซีนดังกล่าวให้แก่เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี</p>	-
<p>ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีน และโรคอหิวาต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์, thebangkokinsight)</p> <p>- นิวออร์กไทม์สรายงานว่า นายโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รมต.สธ. ให้คำมั่นจะให้ CDC ทำการทบทวนข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนและโรคอหิวาต์ หลังจากทีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในสุนทรพจน์ต่อรัฐสภา ระบุถึงอัตราการเกิดอหิวาต์ในเด็กอเมริกันที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในฝั่งตะวันตกของรัฐเท็กซัส ทั้งนี้ ยังไม่มีการให้รายละเอียดของโครงการดังกล่าว</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
-	-